
  

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดเพชรบุร)ี 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศกุร์ที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่   ณ ศาลากลางจงัหวัดเพชรบรุี อ าเภอเมืองเพชรบรุี  
จังหวดัเพชรบุร ี  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิข์องกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าทีแ่ละอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั
ปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที ่
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคกลาง ส่วนกว้างที่สุด

จากตะวันออกไปตะวันตกประมาณ ๑๐๓ กิโลเมตร ส่วนยาวจากเหนือมาใต้ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๒๒๕.๑๓๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ อ าเภอแก่งกระจาน มีพ้ืนที่มากที่สุดถึง ๑,๕๖๒,๗๙๙ ไร่ เท่ากับร้อยละ 
๔๐.๒ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และอ าเภอบ้านแหลม มีพ้ืนที่น้อยที่สุด ๑๑๘,๖๗๘ ไร่ เท่ากับร้อยละ ๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
เขตการปกครอง 
จังหวัดเพชรบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ ๙๓ ต าบล และ ๖๘๕ หมู่บ้าน มีหน่วยงาน

ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล 
๑๒ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๖๙ แห่ง สภาต าบล ๑๓ แห่ง 

๗. วิธีการด าเนินการ  

             จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดเพชรบุร ีอ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ด าเนินรายการแนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย  
 ๑.  นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายจเด็จ  อินสว่าง   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๔. นายลักษณ์  วจนานวัช   รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
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 ๕. นายเจตน์  ศิรธรานนท์   กรรมการ  
 ๖. นายไพโรจน์  พ่วงทอง   กรรมการ  
 ๗. นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม   กรรมการ  
 ๘. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา   กรรมการ 
 ๙. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี   กรรมการ 
 ๑๐. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่   กรรมการ 
 ๑๑. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล   กรรมการ 
 ๑๒. นางสุนี  จึงวิโรจน์  กรรมการ   
พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 นางสาวชนิดา  จนัทรนคร   ผู้เชี่ยวชาญดา้นติดตามการปฏิบัติราชการ 
    ในพ้ืนที่ภาคกลาง 
กระทรวงมหาดไทย 
 นายกิจจา ทองแดง   ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
 นายสุรเชษฐ ขันธิโชติ   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ 
    ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

จากนั้น ได้เปิดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและ
ประชาชน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  
เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และ ๒) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลให้ได้รับทราบต่อไป 
ส าหรับจังหวัดเพชรบุรมีีเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ “เพชรบุรีเมืองตนแบบตามศาสตร
พระราชา นาอยู นากิน นาเที่ยว สูเมืองสรางสรรคระดับสากล อยางยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ส าคัญของ
จังหวัด อาทิ ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย “เมืองสร้างสรรค์โลกด้าน
อาหารของยูเนสโก หรือ Creative City of Gastronomy by UNESCO” ท่ีจะชวยยกจุดเดนดานอัตลักษณ
วัฒนธรรมอาหารของเพชรบุรี ใหเปนที่รูจักในระดับสากล รวมถึงการยกระดับอ าเภอชะอ าให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศ ท้ายนี้ ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและชาวจังหวัดเพชรบุรียินดี
ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาด้วยความยินดียิ่ง  
 นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่ของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางว่า เพ่ือติดตามและประสาน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประเด็น
ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่แต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ ได้น าไปประสานงานกับคณะกรรมาธิการของ
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วุฒิสภาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งใน
การท างานของวุฒิสภา ได้แบ่งงานออกเป็นคณะกรรมาธิการออกเป็น ๒๖ คณะ เพ่ือรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว ด้านศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะลงมาพูดคุยกับประชาชนใน
จังหวัดต่าง ๆ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๗ ภูมิภาค เพื่อจะได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ
และประชาชน รับฟังเรื่องราวจากพ่ีน้องประชาชน บางเรื่องได้ประสานกับหน่วยงานภายในจังหวัด  
บางเรื่องส่งไปยังคณะกรรมาธิการประจ าวุฒิสภาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาในพื้นที่จังหวดัภาคกลางไดม้ีการติดตามวา่เรื่องเหล่านัน้ได้
ด าเนินการและมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง ส าหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
มาจากประชาชนเพื่อมารับฟังความคิดเห็นใน ๒ ประเด็น คือ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี และความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ซึ่งมีประชาชนบางส่วนได้รับ
ผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ซึ่งการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการในวันนี้เพ่ือรับฟังแนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างไรบ้าง  
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวถึงความคืบหน้าประเด็นที่ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง 
จากการลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเพชรบุรีในครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ 
 ๑. นางปนิดา มูลนานัด ประธานวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านในพ้ืนที่ต าบลไร่ใหม่
พัฒนา ด าเนินการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรจากกล้วยหอมทอง โดยมีการน าทุกส่วนของกล้วยหอม
มาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใช้งานวิจัยเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์และใช้โดม
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในการแปรรูปกล้วยหอมทอง ท าให้สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรให้สูงขึ้นได้ และทางกลุ่มได้แจ้งความประสงค์ว่าขอให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนฯ ภาคกลางช่วยประสานให้หน่วยงานของภาครัฐสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรเพ่ิมเติมให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณาด าเนินการและได้มีการเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
มาให้ข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งได้ช่วยกันวางแนวทางสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนดังกล่าว โดยได้มีข้อคิดเห็นร่วมกันว่า ควรที่จะได้มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
จะใช้ทีม KBO ประจ าจังหวัดเพชรบุรี เป็นกลไกในการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวานอย่างเต็มที่และ
ต่อเนื่องต่อไป  
 ๒. นายทศพล สุนทโรทก เกษตรกรต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี น าเสนอพ้ืนที่ต าบลบ้านกุ่ม
ไม่สามารถท านาได้เนื่องจากมีน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี โดยเป็นน้ าที่มาจากเทศบาลเมือง น้ าเสียจากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย และชุมชนที่ยังไม่ได้รับการบ าบัด อีกทั้งพ้ืนที่ต าบลบ้านกุ่มมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ น้ าไม่
สามารถระบายได้ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือที่เกษตรกรต าบลบ้านกุ่ม
สามารถท านาและท าการเกษตรในพื้นที่ต่อไปได้ ประเด็นดังกล่าว นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ 
คนที่หนึ่ง และคณะ ได้ลงไปเยี่ยมในพ้ืนที่และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายเขตชุมชนเมือง ท าให้ส่งกระทบต่อเนื่องไปถึงพื้นที่การเกษตร และ



๕ 
 
ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียจากเขตชุมชนเมือง และมีการจัดท าแผนการจัดการน้ าเสียชุมชน 
ซึ่งควรจะใช้เป็นกรอบแผนแม่บทที่เกิดจากการหารือระดมความคิดเห็นตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อที่จะก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติและแผนด าเนินงานที่สามารถใช้
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป 
 ๓. นายสุพล หมอนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี และนายสุวรรณ หว่างจิตร นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ มีข้อเสนอแนะ ๑) ขอให้คณะกรรมการฯ ติดตามการด าเนินการ
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าหนองหงส์ หมู่ที่ ๑ ต าบลไร่ใหม่พัฒนา ซึ่งมีรอยรั่วซึมที่ท้ายอ่างจนไม่สามารถกักเก็บน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นดังกล่าว โครงการชลประทานเพชรบุรีรับทราบเรื่องนี้แล้วและได้
ด าเนินการเสนอแผนการซ่อมแซมอ่างดังกล่าวผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของ
จังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ ๒๐.๕ ล้านบาท ซึ่งก็จะได้
ด าเนินการตามกระบวนการตอ่ไป ๒) ขอให้ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และน้ าเพ่ือการเกษตร ส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่ง
ประเด็นนี้ โครงการชลประทานเพชรบุรีได้มีการด าเนินการ ดังนี้ (๑) อ าเภอหัวหิน จะใช้วิธีการผันน้ าจาก
อ าเภอท่ายาง ผ่านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม ต าบลห้วยทรายเหนือ และหมู่ที่ ๖ บ้านพุหวาย ต าบลห้วยทราย
เหนือ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยการผันน้ าดังกล่าว ต้องมีการตั้งสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ า สูบน้ าจากแม่น้ าเพชรบุรี ความยาวของระบบท่อส่งน้ าประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม (๒) อ าเภอบ้านลาด จะใช้วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของ
อ่างเก็บน้ าผาน้ าหยด อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วงเงิน ๓๗ ล้านบาท เพ่ือโดยโครงการนี้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว และ (๓) อ าเภอท่ายาง ซึ่งโครงการชลประทานเพชรบุรีมแีผนงานที่จะด าเนินการ
ในพ้ืนที่ต าบลเขากระปุก เป็นโครงการปรับปรุงสปีลเวย์อ่างเก็บน้ าหนองโรง วงเงิน ๑๐ ล้านบาท และพ้ืนที่
ต าบลท่าแลง เป็นโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าห้วยข้อง-บ้านทาน วงเงิน ๔๗.๕ ล้าน
บาท เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรของราษฎรใน
พ้ืนที่ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณโครงการปรับปรุงสปีลเวย์อ่างเก็บน้ าหนองโรงในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ส่วนโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าห้วยข้อง-บ้านทาน ต าบลท่าแลง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ๔. นายบุญเลิศ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี น าสนอประเด็นปัญหาการออกโฉนดทับพ้ืนที่ป่าตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๒ ในพ้ืนที่อ าเภอเขาย้อย จึงขอให้ทางราชการได้พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องการออกโฉนดซับซ้อน
ในพ้ืนที่ของรัฐ ซึ่งประเด็นนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีรับเรื่องไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเขาย้อยต่อไป  

 จากน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําเสนอข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
การเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ตามข้อร้องเรียนของ 
นายทศพล สุนทโรทก เกษตรกรต าบลบ้านกุ่ม) ดังนี้ 

พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม น าเสนอข้อมูลการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาการเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกุ่ม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 
๒.๑๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๕๙๐ ไร่ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีความลาดชันน้อยกว่า ๑% มีการ



๖ 
 
ระบายน้ าช้า ถ้ามีฝนตกหนักจะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง สภาพพ้ืนที่มีความแตกต่าง ลักษณะเป็นท้องกระทะ
และมีเหมือง พ้ืนที่ส่วนแรก คือ เหมืองกลาง เป็นพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ ๔ และ ๕ มีสภาพเป็นเหมืองดิน มีความยาว 
๑,๘๐๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๔-๕ เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ ๑.๕-๒.๕ เมตร มีลักษณะเป็นเหมืองตัน 
เหมืองนี้รับน้ ามาจากซอยพาณิชย์และองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย วัดบันไดทอง วัดวิหารโบสถ์  
เหมืองกลางเป็นเหมืองที่มีวัชพืช ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการด าเนินการจากชลประทานในการน าเครื่องจักรมา
ด าเนินการขุดลอกวัชพืช เนื่องจากได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังชลประทานเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ ๒ 
คือ เหมืองท่อน คาบเกี่ยวพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ และ ๖ มีสภาพเป็นเหมืองดิน มีความยาว ๒๐๐ เมตร ความกว้าง
เฉลี่ย ๓–๔ เมตร และความลึกเฉลี่ย ๑.๕๐-๒ เมตร การเข้าถึงพ้ืนที่เป็นไปได้ยากเพราะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม 
เหมืองท่อนดังกล่าวนี้อยู่ท้ายบ้านนายทศพล สุนทโรทก เกษตรกรผู้ร้อง รวมถึงคูนาที่ ๔ ท่ีจะรับน้ าจากซอย
พาณิชย์ แบ่งแยกมาจากเหมืองกลางมาลงที่คูนาที่ ๔ ส่วนที่ ๓ คือ คูนาที่ ๔ ซึ่งคาบเกี่ยวในพ้ืนที่หมู่ท่ี ๓  
หมู่ท่ี ๔ และหมู่ท่ี ๕ มีความยาวอยู่ที่ประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๓-๓.๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย 
๑.๕ เมตร และเป็นทางตัน ปัญหาอุปสรรคของคูนาที่ ๔ คือ มีวัชพืชและตื้นเขิน รวมถึงการรับน้ าจาก
ชลประทานซึ่งผ่านมาจากต าบลธงชัย หากมีน้ าก็ท านาได้ แต่หากเป็นช่วงท่ีไม่มีน้ าหรือเป็นช่วงที่มีประกาศ
ให้งดการส่งน้ าหรือมีการซ่อมบ ารุงก็จะไม่มีน้ าส าหรับท านา ส่วนที่ ๔ คือ คูนาที่ ๖ มีพ้ืนที่ตั้งแต่หมู่ท่ี ๕ ถึง
หมู่ท่ี ๑๒ มคีวามยาว ๔,๕๐๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๔-๔.๕ เมตร ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ ๑.๕-๒ เมตร เป็นพ้ืนที่
ท่ีรับน้ าจากเขตต าบลธงชัย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม ได้ด าเนินการขุดลอกเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 
๒ ครั้ง ในช่วงของการท านา ช่วงการเก็บเกี่ยว และในช่วงของการเกิดอุทกภัย 

ปัญหาอุปสรรค การระบายน้ าเกิดปัญหาน้ าท่วมบริเวณท้องกระทะ มีช่องทางการระบายน้ าลงสู่
แม่น้ าเพชรบุรีประมาณ ๔ จุด ได้แก่ (๑) บริเวณคลองกุ่ม หมู่ที่ ๙ ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของต าบลบ้านกุ่มใน
การด าเนินการพ้ืนที่ทางการเกษตร (๒) บริเวณวัดใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งจะแคบลงมา กว้างไม่เกิน ๔ เมตร  
(๓) บริเวณเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ และ (๔) บริเวณสะพานหมู่ที่ ๑๓ จะเห็นได้ว่าสภาพการไหลของน้ าจะมี
เพียงแค่ ๔ เส้นทางนี้เท่านั้น แต่พ้ืนที่ของผู้ร้องจะอยู่บริเวณหมู่ ๕ และหมู่ ๖ ซึ่งจะไม่มีทางระบายน้ าเพ่ือ
ไหลลงสู่แม่น้ าเพชรบุรี แต่จะไหลลงบริเวณคลองกุ่ม หมู่ที่ ๙ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการระบายน้ าล่าช้า 
และเกิดปัญหาน้ าเน่าเสียตามมาในภายหลัง 

แนวทางแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม วางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
๑. หารือและจัดให้มีการประชาคมและลงพ้ืนที่ส ารวจ พร้อมทั้งได้มีการบรรจุโครงการขุดลอก

เปิดทางน้ าสาธารณะพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  

๒. ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม ได้ตั้งงบประมาณ
ในการขุดลอกคูคลองและเหมืองสาธารณะ โดยมีการด าเนินการปีละ  ๒ ครั้ง ได้แก่ การขุดลอกเหมือง
สาธารณะ คูนาที่ ๖ คูนาที่ ๔ เหมืองกลาง และคลองกุ่ม โดยเป็นการขุดลอกวัชพืชในช่วงของการเก็บเกี่ยว
ของการท านาและในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย นั่นคือช่วงเดือนพฤษภาคมและช่วงเดือนกันยายน ก่อนที่น้ าจะ
ท่วมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
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๓.๑ โครงการดาดเหมืองคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ า ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๖  
บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปลาหมอ และหมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัดกุฏิ ต าบลบ้านกุ่ม งบประมาณ ๓.๖ 
ล้านบาท 

๓.๒ โครงการดาดเหมืองคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ า ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๙ บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๑๐  
บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ และหมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้เหมืองใหญ่ ต าบลบ้านกุ่ม งบประมาณ ๖.๒ ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม หากสามารถจัดท าเป็นแบบคอนกรีตจะท าให้วัชพืชไม่ขึ้นและไม่มีการตื้นเขินของน้ า 
อีกทั้งยังท าให้การผันน้ าและการไหลของน้ าดขีึ้น การแก้ไขปัญหาจะตรงจุดมากขึ้น นอกจากนี้ วัดบันไดทอง
ยังได้เอื้อเฟ้ือพ้ืนที่ในการขุดลอก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม จึงได้ขอใช้พ้ืนที่
ในการขุดลอก และจะขอเช่าพ้ืนที่วัด ซึ่ง
ทางวัดได้อนุญาตให้เช่าพ้ืนที่ และหากจะ
ท าให้คูนาที่ ๔ ไม่มีน้ าท่วม จะต้องมีการ
ขุดพ้ืนที่ให้เป็นรางระบายน้ าเพื่อให้น้ าไหล
ไปลงเหมืองท่อนและขุดลอกเพ่ือเปิดช่อง
ให้ลึกขึ้น  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธาน
กรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม จัดท าสรุปเกี่ยวกับปัญหา  
แนวทางการด าเนินงานหรือโครงการที่เตรียมไว้ ปัญหาอุปสรรค และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรให้โครงการ
สามารถด าเนินต่อไปได้ น าส่งให้คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง เพ่ือ
ช่วยประสานงานกับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ  

นายสันต์ จรเจริญ ผู้อํานวยการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเพชรบุรี  กล่าวว่า ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหน่วยงานชลประทานที่ท าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการน้ า ๓ โครงการ 
ประกอบด้วย (๑) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ท าหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ าในจังหวัดเพชรบุรี 
(๒) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแก่งกระจาน ท าหน้าที่ดูแลอ่างเก็บน้ าจ านวน ๓ อ่าง ซึ่งเป็นต้นน้ าพ้ืนที่
ยาวมาจนถึงเขื่อนเพชรบุรี ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยผาก อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ประจันต์ และอ่างเก็บน้ าแก่ง
กระจาน และ (๓) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรกัษาเพชรบุรี ดูแลพ้ืนที่ตั้งแตเ่ขือ่นเพชรต่อเนื่องไปจนถงึทะเล มี
พ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ ๔ แสนกว่าไร่ ทั้งนี้ ได้น าเสนอปัญหาและผลจากการ 
ลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่ามีปัญหาอยู่ ๒ ประเด็น คือ เรื่องน้ าเสียและน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร ส าหรับประเด็น 
น้ าเสียนั้น พบว่า เป็นน้ าเสียจากพ้ืนที่ในเมือง และบริเวณริมทางรถไฟไหลผ่านหน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
โดยน้ าเสียทั้ง ๒ จุดนี้มารวมตัวกัน และยังมีน้ าเสียจากต าบลธงชัยอีกส่วนหนึ่งที่ไหลมารวมกันด้วย 
จึงจ าเป็นต้องท าการบล็อกบริเวณที่น้ าเสียไหลมารวมกันให้ได้ ซึ่งจุดที่มีน้ าเสียตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกุ่มกล่าวถึงคือบริเวณเหมืองกลางและบริเวณคลองกุ่ม ซึ่งรับน้ าเสียที่ไหลลงไปในพ้ืนที่นี้ทั้งหมด 
ส่งผลให้พ้ืนที่บริเวณนี้มีปัญหาไม่สามารถท าการเกษตรต่อได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้สร้างโรงสูบน้ าขึ้นมา เพื่อ
ท าการสูบน้ าย้อนกลับเข้าไปในระบบและส่งต่อไปยังแหลมผักเบี้ยจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ในส่วนนี้
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้เตรียมโครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ าไว้รองรับแล้วจ านวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ 
น้ าเสียจากเมืองเพชรบุรียังมีอีกจ านวนมาก ด้วยศักยภาพของแหลมผักเบี้ยรองรับน้ าได้ถึง ๑๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ปัจจุบันมีการส่งน้ าเสียไปเพียง ๔,๐๐๐ กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้น แต่ปริมาณ
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ท่อที่ล าเลียงน้ าเสียจากตัวเมืองเพชรบุรียังมีไม่เพียงพอและมีขนาดเล็กเกินไป โดยมีลักษณะเป็นแบบฝังท่อ
แนวที่ ๒ ขึ้นไป อาจจะวางท่อล าเลียงน้ าเสียเลาะไปตามแนวเดียวกับท่อล าเลียงน้ าเสียเดิม  หรือหาแนว
ทางการวางท่อใหม่ก็ได้ เพ่ือจะรวบรวมน้ าเสียส่วนเกินท่ียังอยู่รอบ ๆ เมืองเพชรบุรีทั้งหมดให้ไหลลงระบบ
ท่อใหม่ไปยังแหลมผักเบีย้เพื่อท าการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นน้ าดี ซึ่งจากที่ได้สอบถามไปยังนายกเทศมนตรีเมอืง
เพชรบุรีว่าได้เสนอโครงการนี้ไปแล้วหรือไม่ ได้รับค าตอบว่าโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
มาก ส่วนตัวเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการดังกล่าว เพราะแหลมผักเบี้ยมีศักยภาพมากเพียงพอใน
การบ าบัดน้ าเสีย โดยโครงการพระราชด าริแหลมผักเบี้ยเป็นการใช้ธรรมชาติในการบ าบัดน้ า จากน้ าเสีย
กลายเป็นน้ าใส โครงการนี้จึงควรมีการต่อยอดและน าเสนอรัฐบาลให้สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ หาก
โครงการดังกล่าวส าเร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่ได้ รวมถึงสามารถท าการเกษตรได้ตลอด
ฤดูกาล ซึ่งพ้ืนที่นี้จะใช้น้ าจาก ๒ ทาง คือ แม่น้ าเพชรบุรี เมื่อระดับน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีสูงขึ้นจะท าการสูบ
น้ าจากแม่น้ าเพชรบุรีเข้ามาช่วยท าการเกษตร และระบบส่งน้ าของชลประทานที่จะส่งน้ าเป็นรอบ ๆ เพ่ือ
น าไปช่วยเหลือในพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาจากน้ าเ สียในส่วนนี้ส่งผลให้เกิดปัญหากับเกษตรกร
ค่อนข้างมาก ถ้าท าได้หรือบล็อกน้ าเสียบริเวณนี้ได้ แล้วสูบกลับเข้าไปในระบบเชื่อว่าจะแก้ปัญหาจุดนี้ได้  

ในส่วนของภาพรวมพ้ืนที่เมื่อเกิดอุทกภัยหรืออยู่ในช่วงสภาวะน้ าหลาก จะมีพ้ืนที่ที่รับน้ าหลักอยู่ ๓ 
พ้ืนที่ คือ ต าบลบ้านกุ่ม ต าบลธงชัย และต าบลทุ่งเฟ้ือ ตลอดจนถึงต าบลบางครก ซึ่งจุดดังกล่าวนี้จะเป็น
พ้ืนที่ลุ่มต่ า เวลาเกิดฝนตกหนักจะมีน้ าท่วมขังก่อนเป็นอันดับแรก และจะเป็นพ้ืนที่ที่น้ าออกสุดท้าย 
หลังจากที่ฤดูน้ าหลากผ่านไปแล้ว พ้ืนที่นี้จะมีน้ าท่วมขังอยู่อีกเกือบ ๒ เดือน ดังนั้น ปัญหานี้ควรจะต้องมี
การแก้ไข ซึ่งในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าเพชรบุรีหรือบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม ได้มีการด าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในลักษณะข้างต้นแล้ว โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๗๐ กว่าล้านบาท 
เพ่ือน ามาปรับปรุงพ้ืนที่ทั้งหมดให้เกิดความปลอดภัยจากน้ าท่วมฉุกเฉิน ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ต าบลบ้านกุ่ม 
ต าบลธงชัย ต าบลทุ่งเฟ้ือ ไปจนถึงต าบลบางครก ดังนั้น พ้ืนที่ดังกล่าวนี้ ถ้ามีการด าเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในลักษณะนี้ขึ้นมาก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเหมือนกับท่ีอ าเภอบ้านแหลมได้
เช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือจัดเตรียมโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่  
ประกอบด้วย ต าบลบ้านกุ่ม ต าบลธงชัย และต าบลบางครก ซึ่งได้เชิญองค์การบรหิารส่วนต าบลทั้งหมดทีอ่ยู่
ในพ้ืนที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันจนเกิดเป็นโครงการขึ้นมาว่า
ควรจะต้องด าเนินการอย่างไร โดยทั้ง ๓ พ้ืนที่นี้ได้มีการน าเสนอโครงการไปยังส านักงานชลประทานที่ ๑๔ 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจและพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ หลังจากนั้นจะ
ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ พร้อมเสนอวงเงินงบประมาณตามแผนในระบบเป็นรายปี ซึ่งในส่วนนี้
เห็นว่าน่าจะได้รับงบประมาณเป็นรายพ้ืนที่ เนื่องจากการของบประมาณเป็นกลุ่มโครงการจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการขอรับงบประมาณเป็นรายโครงการ เพราะมักจะถูกตัดงบประมาณหรือ
ถูกตัดโครงการและจะท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า เห็นด้วยกับการส ารวจและการจดัท า
โครงการอย่างเป็นระบบ สิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาจะสามารถท าได้คือการรับความเห็นของหน่วยงานถึงเหตุผล
ความจ าเป็นของโครงการที่ของบประมาณไปแล้วจะน าส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ โดยอาจจะให้
ความเห็นเพ่ิมเติมไปว่าการจัดสรรงบประมาณควรจะท าเป็นรายพ้ืนที่  เพราะเท่าที่ได้ทราบมาหากในพ้ืนที่
ต้องมีการขุดคลองหลายคลองเพื่อจะท าให้ระบบน้ าสามารถหมุนเวียนได้ แต่พอได้รับงบประมาณมาครั้งละ



๙ 
 
คลอง ท าให้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะได้น าไปเป็นความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายเจตน ์ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวถึงการจัดการน้ าเสียของโครงการพระราชด าริแหลมผักเบีย้
ว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการบ าบัดน้ าเสียและมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งยัง
สามารถรองรับน้ าเสียได้อีกจ านวนมาก แต่จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานมาหลายครั้งท าให้ได้รับทราบข้อมูล 
มาว่าหาดเจ้าส าราญก็ไม่ได้ส่งน้ าเข้าโครงการแหลมผักเบี้ยทั้ง ๆ  ที่พ้ืนที่อยู่ติดกัน ประเด็นปัญหาเนื่องจากการ
วางระบบบ าบัดน้ าเสียในอ าเภอเมืองเพชรบุรีจะต้องส่งไปตามคูน้ าหรือตามท่อระบายน้ าเพื่อส่งไปยังแหลม
ผักเบี้ย ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แต่เนื่องจากพ้ืนที่ของอ าเภอเมืองเพชรบุรีมีลักษณะต่ า เมื่อไปยัง
หาดเจ้าส าราญหรือแหลมผักเบี้ยซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่สูงกว่า จึงต้องอาศัยการผลักดันน้ าเสียหรือระบบการสูบ
น้ าที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับประเด็นน้ าเสียในพ้ืนที่ต าบลบ้านกุ่มตามที่ได้มีการกล่าวถึงนั้น ในฐานะที่เคย
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในขณะนั้นโรงพยาบาลได้มีการ
จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีความสมบูรณ์มาก โดยเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่ เปลี่ยนน้ าเสียท่ีออกจาก
โรงพยาบาลแล้วให้เป็นน้ าดี สามารถไหลลงแม่น้ าเพชรบุรีได้เลย แต่ประเด็นปัญหาคือมีน้ าเสียในชุมชน 
รอบ ๆ โรงพยาบาลไม่ได้เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเช่นเดียวกับโรงพยาบาล จึงท าให้เกิดเป็นน้ าเสียที่ไปสร้าง
ปัญหาให้กับเกษตรกร ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควรมีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การตั้ง
งบประมาณของเทศบาลเมืองเพชรบุรีจ านวน ๑๐๐ กว่าล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ า 
ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเดิมได้และจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียได้ทั้งหมด จึงเห็นว่าเป็น
เรื่องที่สามารถผลักดันผ่านการตั้งงบประมาณของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยอาจจะต้องอาศัยเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจของเทศบาล ซึ่งสามารถด าเนนิการได ้เพราะเป็นโครงการที่เปน็ประโยชน์ตอ่ประชาชน นอกจากนี้ 
ในส่วนของปัญหาน้ าท่วมขัง ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่มจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบเงินอุดหนนุเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นนี้นา่จะไม่มีปญัหาและ
มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะเป็นเรื่องที่ได้จัดล าดับความส าคัญอย่างเร่งด่วนไว้แล้ว และเพ่ือให้เกิดความ
เป็นรูปธรรมและความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจะได้ติดตามประเด็นนี้ผ่านทาง
คณะกรรมาธิการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ต่อมา เป็นการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี น าเสนอข้อมูลแนวทางการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ภายหลังของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ดีขึ้น หลังจากรัฐบาลมี
การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
โครงการไทยเที่ยวไทย ตั้งแต่กลางปี ๒๕๖๔ รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ ๑๒๐ วัน จังหวัดเพชรบุรีเป็น
จังหวัดที่อยู่ใน ๑๐ จังหวัดน าร่องดา้นการทอ่งเที่ยว ในพ้ืนที่ที่เป็น Blue Zone เปิดรับนักท่องเที่ยวตา่งชาติ
จังหวัดเพชรบุรีด าเนินการเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอ า ภายใต้ ภายใต้โครงการ “CHA-AM Sunshine” เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีมาตรการแนวทางปฏิบัติ Standard Operation Procedure (SOP) เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมายังจังหวัด



๑๐ 
 
เพชรบุรี โดยการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่มากกว่า ๗๐% อีกทั้งยังมีศูนย์ดูแลความปลอดภัย CHA-
AM Command Center ที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และความพร้อมของ
โรงแรม ที่พัก สถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA Plus+ นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรียังได้รับรางวัลใน
ระดับของโลกระดับสากล คือ การเป็นเมืองมรดกโลกแก่งกระจาน เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และเป็น
เมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท าให้จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ โดยใช้
เรื่องการเป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์อาหารของ UNESCO และเมืองมรดกโลกเป็นใบเบิกทางจึงท าให้มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้มีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในด้านต่าง ๆ โดยก าหนดนโยบายและวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัด
เพชรบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 ๑. การขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อมในการสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง หลังจาก
จังหวัดเพชรบุรีได้รบัการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมอืงสรา้งสรรค์ดา้นอาหาร (Creative 
City of Gastronomy by UNESCO) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงจ าเป็นต้องแสวงหาหนทางเพ่ือ
พัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ที่แน่นอน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ
ขึ้นเป็นเครือข่ายและการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างกลมกลืนกับมิติการพัฒนาอื่นๆ ของ
จังหวัด โดยเฉพาะการสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ในภูมิปัญญาด้านอาหารอย่างเป็นระบบสร้างมาตรฐาน
อาหารคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหาร ทั้งนี้ ได้น าร่างแผนที่น าทาง 
(Roadmap) เมืองเพชรบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะ ๕ ปี ในการด าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 
 ๒. การขับเคลื่อน MICE CITY ของจังหวัดเพชรบุรี  สืบเนื่องจากส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ด าเนินโครงการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ ์ 
เพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์” 
ภายใต้งบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นโครงการน า
ร่องในการวางแผนแม่บทการจัดเทศกาลร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ภายใต้นโยบาย “Festival Economy” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นของ
ประเทศไทยร่วมกันออกแบบและจัดเทศกาลที่สร้างผลกระทบเชิงบวก (Legacy) ให้กับพ้ืนที่จัดงานทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาไปสู่การเป็น MICE 
CITY จังหวัดเพชรบุรีจึงได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน การขับเคลื่อน MICE CITY ของจังหวัดเพชรบุรีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัด
เพชรบุรี เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพและมีระดับการใช้จ่ายสูงกว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตัง้
คณะท างานการประเมินศักยภาพเมืองเพ่ือเป็น MICE CITY ของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรองถึง
ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเพชรบุรี ในการเป็น MICE CITY ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน



๑๑ 
 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ก าหนด ซึ่งจังหวัดได้ตั้งเป้าหมาย จะขับเคลื่อนจังหวัด
เพชรบุรี ให้เป็น MICE CITY ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขณะนี้ อยู่ในระหว่างรวบรวมขอ้มูลการประเมนิ
แต่ละหลักเกณฑ์ย่อย เพ่ือรวบรวมและส่งให้ สสปน. ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 ๓. การขับเคลื่อนโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่นํ้าเพชรบุรี  ในช่วงสะพานอุรุพงษ์ ถึงสะพาน
เทศบาล อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพ่ือสนองพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาแหล่งน้ า โดยจังหวัดเพชรบุรีได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย ๑) คณะท างานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เป็นหัวหน้าคณะท างาน  ๒) คณะท างานด้านการปรับปรุงทัศนียภาพ มีปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้า
คณะท างาน และ ๓) คณะท างานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็น
หัวหน้าคณะท างาน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    
 ๔. การขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบุรี-ชะอํา สู่ความเป็นสากล CHA-AM Inter 
จังหวัดเพชรบุรีมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เพื่อด าเนินการเปิดพ้ืนที่
ชะอ าน าร่องการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ให้ เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในมิติการท่องเที่ยว
เพชรบุรี-ชะอ า 
 ๕. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก 
(Thailand Riviera) โครงการ Thailand Riviera เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดระนอง เพื่อประโยชน์ในการรักษาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการใช้การท่องเทีย่ว
เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
เมืองรองและชุมชน ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และเพ่ือช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการพัฒนา 
การท่องเที่ยวประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแผนการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จ านวน ๒ กิจกรรม 
คือ (๑) เมืองคู่แฝด ชะอ า-หัวหิน (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Smart 
Wellness City และ (๒) เมืองคู่แฝดชุมพร-ระนอง โดยจังหวัดชุมพร เสนอความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง 
(Hub) ทั้งในเรื่องของสนามบินและท่าเรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเขตฝั่งทะเลตะวันตกไปยังจังหวัดที่อยู่ฝั่ง
ทะเลอันดามัน 
 นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรียังได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติและบรรจุกิจกรรมลงในปฏิทินการท่องเที่ยวประจ าปี ได้แก่ กิจกรรม
ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น อาทิ เทศกาลชมผีเสื้อ@บ้านกร่างแคมป์ เทศกาลชิมปูชัก@ชะอ า วัฒนธรรมดี  
วิถีพ้ืนบ้านนายาง เป็นต้น กิจกรรมท่องเที่ยวระดับจังหวัด อาทิ ท่องเที่ยวทริปพิเศษกับขบวนรถไฟคิฮะ 



๑๒ 
 
๑๘๓ “พริบพรีภิรมย์ ชมงานพระนครคีรี ครั้งที่ ๓๖” เป็นต้น และกิจกรรมท่องเที่ยวระดับประเทศ อาทิ 
งานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๖ งานเสวนาระดับนานาชาติ เพชรบุรี เมืองเสบียงแห่งอาหาร” เป็นต้น  
 ส าหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยกองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จาก
การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

 พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน % 

Change 
จ านวน % 

Change 
จ านวน % 

Change 
จ านวน %  

Change 
ผู้มาเยี่ยม

เยือน 
(คน) 

๘,๙๕๗,๔๙๙ -๑.๑๗ ๔,๙๘๖,๗๒๗ -๔๔.๓๔ ๓,๐๘๐,๗๑๖ -๓๔.๒๑ ๘,๙๘๙,๕๘๔ +๑๗๔.๐๑ 

จ านวน
รายได ้

(ล้านบาท) 

๓๑,๐๓๔.๓๙ -๑.๗๑ ๑๔,๔๒๓.๘๒ -๕๓.๕๒ ๑๔,๔๒๓.๘๒ -๓๗.๘๒ ๒๔,๓๙๔.๖๕ +๑๗๒.๐๐ 

 ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๖ มีจ านวนผู้เยี่ยม
เยือนในส่วนของกลุ่มตลาดในประเทศอยู่ที่ ๙๕๐,๘๙๐ คน กลุ่มตลาดต่างประเทศอยู่ที่ ๑๑,๕๖๗ คน  รวม
ผู้มาเยี่ยมเยือน ๙๖๒,๔๕๗ คน เพิ่มขึ้น ๔๗.๕๔% มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๒,๕๙๖.๕๒ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
๕๐.๕๒% อัตราการเข้าพัก ๖๙.๕๔% จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือรวมถึงการ
ส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยว 
 นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กล่าวถึง Soft Power ของจังหวัดเพชรบุรีที่มี
จุดเด่นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงโครงการพระราชด าริ ต่าง ๆ ท าอย่างไรให้ 
สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันจนกลายเป็น Soft Power ขึ้นมาได้ และขอชมเชยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบุรีที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ในปี ๒๕๖๕ สามารถดึงตัวเลข
นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นบวกกว่าร้อย ๗๐% เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและต้องให้ประชาชนรู้สึกภูมิใจกับ
ตัวเลขเหล่านี้ด้วย แม้ว่าส านักงานท่องเที่ยวจะไม่มีเจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ แต่ต้องหมั่นลงพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
และควรมีอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวที่สามารถลงพ้ืนที่ไปพูดคุยกับประชาชนในท้องถิ่นได ้หรือร่วมมือกบั
กรมการพัฒนาชุมชนที่มีอาสาพัฒนาชุมชนอยู่แล้วให้มาช่วยเรื่องท่องเที่ยวด้วย ช่วยให้ความส าคัญกับแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัตถุดิบส าคัญ จะต้องรักษาแหล่งท่องเที่ยวไว้ด้วย ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดจะต้องหาพันธมิตรและสร้างเครือข่ายจนถึงระดับหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งท าได้ใน
ระบบอาสาสมัคร อาจจะขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มีตรากระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือใช้ค าว่า อาสา ททท. เพื่อให้มีอาสาสมัครเหล่านี้อยู่ในทุกต าบล  
 นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
หรือเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอแก่งกระจานซึ่งเป็นมรดกโลกที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันนี้
นักท่องเที่ยวนิยมไปที่แก่งกระจานโดยมีจุดหมายไปยังที่ที่มีวิวภูเขาสวย ๆ และมีแหล่งน้ า อ่างเก็บน้ า 
เพราะฉะนั้น ถ้าจังหวัดจะพัฒนาจุดหมายเหล่านี้ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน โดยเฉพาะต าบลสองพ่ีน้อง 
ต าบลบ้านยางชุม ต าบลกลัดหลวง จะท าให้เพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อีกมาก เมื่อเป็นลักษณะ



๑๓ 
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว สิ่งที่ส าคัญ คือ เส้นทางคมนาคมที่จะไปตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น จึงขอฝากไปยังจังหวัดเพชรบุรีในการดูแลเส้นทางคมนาคมบางเส้นด้วย เช่น เส้นทางผ่านต าบล 
สองพ่ีน้องมีสภาพค่อนข้างช ารุด ท าให้เป็นอุปสรรคและไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอีกประเด็นหนึ่ง คือ 
หาดเจ้าส าราญ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดั้งเดิมของเพชรบุรี และปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวนิยม
มาท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรบนถนนเส้นที่จะไปยังหาดเจ้าส าราญ ซึ่งเกิดการติดขัด
เฉพาะตรงจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกต้นมะม่วง ทราบว่าจุดนี้มีปัญหามาค่อนข้างนานแล้ว แต่ยังไม่สรุปว่า
จะมีทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น จะสร้างสะพานเกือกม้า หรือสะพานข้ามทางรถไฟ หรือสะพานยกทาง
รถไฟ ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบนี้น่าจะต้องมีการพิจารณาวางแผนว่าจะท าอย่างไรในอนาคตได้ เพราะว่าถ้าหากว่า
ยังปล่อยให้อยู่เช่นนี้ต่อไปก็จะเป็นปัญหาต่อการจราจรและไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย และอีกจุดหนึ่ง คือ 
การก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่ท าตัดผ่านจังหวัดเพชรบุรีนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วยังท าไม่เรียบร้อย สะพานข้ามทาง
รถไฟบางแห่งไม่แล้วเสร็จ ทางเบี่ยงยังเป็นถนนดินอยู่ บางจุดตัวสะพานสร้างเสร็จแล้วแต่คอสะพานยังไม่มี
พ้ืนที่ที่ทางเรียบส าหรับกลับรถได้ ส่งผลให้กับประชาชนที่ใช้ทางสัญจรต้องเดือดร้อน จึงขอฝากเป็นประเดน็
ติดตามความคืบหน้าด้วย  
 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการ เสนอแนะให้จังหวัดเพชรบุรีเป็น Wellness Tourism หรือ
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เหตุผลเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวสูงมาก  
มีทั้งโบราณสถาน ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหาร และมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลายหลาย สิ่งเหล่านี้สามารถ
น ามาท าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ โดยให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดูแลพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ กระทรวงสาธารณสุข ควรจะมีโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอยู่ที่นี้ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ควรจะมีศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาที่นี้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถมีกิจกรรมกีฬา
ทั้งทางน้ าทางบกได้ทั้งหมด หากว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถเป็น  Wellness Tourism ของประเทศไทยได้ 
ให้เป็นที่ที่คนมาเที่ยวเพื่อจะสรา้งสุขภาพดี เห็นว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึง่น่าสนใจและอยากจะให้เกดิขึน้จรงิ
ที่จังหวัดเพชรบุรี 
 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในเรื่อง Soft Power ซึ่งเป็นมิติที่เป็นสากล
ไปแล้วว่าจะต้องท าอย่างไร อย่างเช่นนักท่องเที่ยวจีนชอบเครื่องแต่งกายที่เป็นเครื่องแบบนักเรียนของไทย 
คนไทยก็ชอบเวลามีกิจกรรมสังสรรค์มักจะแต่งกายย้อนวัยเช่นกัน นักท่องเที่ยวจีนก็ชอบ แต่อาจจะมี
ประเด็นข้อกฎหมายเล็กน้อยเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีพยายามสอดแทรกในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม คน อาหาร เข้าไป ตรงนี้เราท าอยู่ในเรื่องการขับเคลื่อนในเชิงการบูรณาการ ส่วนในเรื่อง
อัตราก าลังของส านักงาน ในตรงนี้ นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเรื่องอาสาสมัครท่องเที่ยว
อยู่เพ่ือให้เกิดเครือข่ายและเป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าสิ่งดี ๆ ในมิติของท่องเที่ยวและกีฬา โดยเป็นใน
ลักษณะของ อสทก. ซึ่งคล้ายกับ อสม. มีเสื้อแจ็คเก็ตเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลนี้จะเป็นกระบอกเสียง 
ในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เหล่านี้เป็นนโยบายของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาที่วางไว้อยู่ ให้มี อสทก.ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะแก่งกระจานขึ้นชื่อว่าเป็นโอโซนของประเทศไทยก็ว่าได้ PM ๒.๕ แทบไม่มีใน
จังหวัดเพชรบุรี จุดนี้สามารถน ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เพราะนักท่องเที่ย วจะชอบท่องเที่ยวแนว
ธรรมชาติมากขึ้น ส่วนเรื่องตัวเลข MICE ของจังหวัดเพชรบุรีจะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน เพราะยังอยู่ระหว่าง
จัดท าข้อมูลให้จังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่การประเมินเพ่ือเป็น MICE ให้ได้ เพราะถ้าเป็น MICE แล้วก็จะมีตัวเลข



๑๔ 
 
ในการจัดเก็บที่คนเข้ามาจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการในจังหวัดเพชรบุรีมากขึ้น ส่วนในเรื่อง Wellness 
Tourism เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา เพราะเรื่อง Wellness Tourism ได้มีการพูดคุยทั้ง
ในเวทีไทยแลนด์ ริเวียร่า หรือในมิติของสาธารณสุขซึ่งมีการท าเรื่อง Wellness center และมีการแบ่งปัน
กับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีบ้างแล้วในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ
ในภาพของมหาวิทยาลัยก็มีการท าโครงการวิจัยเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเรื่องศูนย์ Wellness care 
มากขึ้น ด้วยศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะอ าเภอชะอ า ในมิติของ wellness มีการพูดคุยกันว่า
ของดีในพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบุรี ไม่ว่าจะเป็นบ้านหมอชอน สมุนไพรเพชรบุรี  หรือว่าในมิติของศูนย์
ให้บริการต่าง ๆ การนวดแผนโบราณ การน าเกลือมาท าเป็นเกลือบ าบัด มะนาวที่เป็นโภชนาการอาหาร 
เป็นยา เหล่านี้ได้หยิบยกมาพูดคุยกันแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ต่อไปคงจะต้องขับเคลื่อนให้จังหวัด
เพชรบุรีให้เป็นศูนย์กลางในเรื่อง Wellness Tourism ให้ได้ในอนาคต 
 นายสุรเชษฐ ขันธิโชติ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่อง wellness เรื่องการท่องเที่ยว และเรื่อง MICE CITY ว่า กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬามีการจัดท าแผนงานบูรณาการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งท ามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และมี
การบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือ สสปน. กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการเข้ามาร่วมในการบูรณาการ
ในมิติเชิงสุขภาพ และเรื่อง MICE ด้วย ซึ่งในแต่ละปีแต่ละหน่วยงานก็จะมีการจัดสรรงบประมาณลงไปใน
แต่ละพ้ืนที่เพ่ือจะให้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง MICE และเรื่องเชิงสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้ งนี้ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการปรับปรุงแผนงานโครงการที่จะท าในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง  
 
 ๒. ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน 
 นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง
กระทรวงคมนาคม น าเสนอความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ในส่วน
โครงข่ายภาพรวมของทางรถไฟในปัจจุบันซึ่งมีระยะทางโดยรวมทั้งประเทศ ประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลเมตร 
เป็นทางเดี่ยว ๓,๓๑๐ กม. หรือร้อยละ ๘๑.๘๕ ทางคู่ ๖๒๗ กม. หรือร้อยละ ๑๕.๕๐ และทางสาม ๑๐๗ 
กม. หรือร้อยละ ๒.๖๕ ถ้าพิจารณาโครงข่ายทั้งประเทศจะพบว่าโครงข่ายเส้นทางสายใต้จะมีระยะทาง 
๑,๕๗๐ กิโลเมตร มีระยะทางมากที่สุดจากทุกภาค สอดคล้องกับประชาชนภาคใต้นิยสัญจรทางระบบราง 
ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งในส่วนการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และด้านดิจิทัล กระทรวงคมนาคมก็ได้เร่งผลักดันในส่วนของการพัฒนาทางคู่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาคอขวด ลดอุบัติเหตุ เพ่ิมความรวดเร็วในการเดินทาง ความปลอดภัย โดยการก่อสร้างทางคู่ใน
ระยะแรกจะมีอยู่ทั้งหมด ๗ เส้นทาง แล้วเสร็จไปแล้ว ๓ เส้นทาง อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก ๔ เส้นทาง 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ความคืบหน้าอยู่ที่ ๙๕.๗๒% ภาคเหนือ 
ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ ความคืบหน้าอยู่ที่ ๘๒.๒๘% และภาคใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ความคืบหน้าอยู่ที่ 
๙๕.๓๑% และ ๔) ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ความคืบหน้าอยู่ที่ ๙๑.๔๒% ส าหรับรายละเอียดโครงการรถไฟ
ทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ประกอบด้วยงานก่อสร้าง ๒สัญญา สัญญาที่ ๑ ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล 
ระยะทาง ๙๓ กิโลเมตร และสัญญาที่ ๒ ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน เส้นทางช่วงนี้จะผ่านจังหวัดเพชรบุรี 



๑๕ 
 
ระยะทาง ๗๖ กิโลเมตร มีความก้าวหน้า ๙๕.๓๑% ลักษณะการก่อสร้างจะเป็นทางสร้างทางอีกหนึ่งเส้น
ขนานกับเส้นทางที่มีอยู่เดิม ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจะมีอยู่ปัญหาหลัก ๆ คือ เรื่องการขาด
แคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เร่งน าแรงงานให้กลับเข้า
มาแล้ว และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านเทคนิคระดับความสูงของชานชาลา ปัจจุบันได้ข้อสรุประดับ
ความสูงของชานชาลาเรียบร้อยแล้ว โดยกรมการขนส่งทางรางได้มีหนังสือยืนยันตามนโยบายของกระทรวง
คมนาคม ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด าเนินการก่อสร้างชานชาลาในระดับความสูง ๑.๑๐ เมตร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและผู้สูงอายุให้มากขึ้น นอกจากนี้ แนวเส้นทางที่พาดผ่าน
จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการนี้จะมีจุดไฮไลท์ต่าง ๆ ที่ส าคัญรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีตามแนว
เส้นทางในอนาคต จ านวน ๓ จุด ได้แก่ ๑) สถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี จะพัฒนาเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ 
สามารถรองรับประชาชนและเพิ่มเป็นทางเลือกในการเดินทางได ้๒) สะพานรถไฟคานขึงข้ามแม่น้ าแมก่ลอง 
ความยาว ๑๖๐ เมตร สูง ๑๖ เมตร ตั้งอยู่บริเวณอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จะเป็น Landmark 
แห่งใหม่ที่เป็นสะพานขึงทางรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย และ ๓) สถานีหัวหินใหม่ เป็น
สถานียกระดับสไตล์วิกตอเรียแห่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันสร้างเสร็จเกือบ ๑๐๐% และจะก าหนดการ
เปิดบริการให้ได้ภายในปีนี้  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับรา่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ทราบว่าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการเรียบร้อยแล้ว 
 นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง
กระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า เนื่องจากตัวร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัต ิ
ท่ีต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพ่ือให้กรมมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินงาน 
ปัจจุบันกรมการขนส่งทางรางยังไม่มีอ านาจ มีเพียงหน้าที่ของกรมที่จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
สถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒ 
ขั้นแปรญัตติ แต่เนื่องจากปิดสมัยประชุมไปแล้ว คงต้องรอสมัยประชุมหน้า ทั้งนี้ คงต้องรอมติว่าที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ว่าจะด าเนินการพิจารณาต่อหรือจะส่งกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  
 ร้อยโท สําเนา ขันธ์เครือ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาสัญญาที่ ๒  กล่าวว่า การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน เป็นตัวแทนในการควบคุมงานสัญญาที่ ๒ หนองปลาไหล-
หัวหิน จากการควบคุมงานที่ผ่านมา สิ่งที่ค านึงเบื้องต้นคือเรือ่งความปลอดภัยของผู้เดนิทางและผู้ใช้เสน้ทาง  
Safety First ล าดับต่อมา เหตุผลในการสร้างทางรถไฟทางคู่เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าหรือการ
เดินทางได้ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าแต่ละแห่งจะมีความเจริญขึ้นอย่างไร แต่สิ่งที่
ท้องถิ่นประสบในตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ ท าให้บางพ้ืนที่มีการต่อต้านหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการ
สร้างจุดตัดทางรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสะพาน Overpass ทางลอดหรืออุโมงค์ แม้ว่าจะได้มีการประชุม
รับฟังความคิดเห็นไปแล้วและมีผู้เห็นด้วยให้สร้างทางข้ามดังกล่าวแล้วก็ตาม   
 นายผาไท มวยดี วิศวกรโครงการ บริษัทชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ สัญญาที่ ๒ ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน สัญญา
ก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างรางเพ่ิม ๑ ทาง เพ่ือวิ่งคู่ขนานกับรางเดิม งานก่อสร้างบริเวณจุดตัดทาง
รถไฟ โดยก่อสร้างเป็นสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟเดิม (Overpass) และการก่อสร้างสถานีทั้งหมด  
๑๐ สถานี เป็นสถานียกระดับ ๑ สถานี ได้แก่ สถานีหัวหิน สถานีขนาดใหญ่ ๑ สถานี ได้แก่ สถานีเพชรบุรี 
สถานีขนาดกลาง ๑ สถานี ได้แก่ สถานีชะอ า สถานีขนาดเล็ก ๕ สถานี ได้แก่ สถานีหนองไม้เหลือง หนองจอก 



๑๖ 
 
หนองศาลา ห้วยทรายเหนือ ห้วยทรายใต้ และมีปรับปรุงสถานีเดิมอีก ๒ สถานี ได้แก่ สถานีบางจาก และ
สถานีเขาทะโมน ความคืบหน้าของงานในปัจจุบันแล้วเสร็จกว่า ๙๕.๑๘% ล่าช้ากว่าแผนงาน ๔.๘๒% 
สาเหตุเกิดจาก ๑) การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ย้ายออกของผู้ที่มาใช้ประโยชน์เหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟโดยไม่รับอนุญาต ซึ่งบ้านเหล่านี้ต้องย้าย
ออกไปเพื่อก่อสร้างรั้ว ส่วนเรื่องที่จอดรถตามที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถามนั้น ขอชี้แจงว่า ทุกสถานีจะมีที่จอด
รถเพ่ือบริการประชาชน เช่น สถานีขนาดใหญ่จะมีที่จอดรถประมาณสัก ๒๐ คัน สถานีคันเล็กมีประมาณ 
๑๕ คัน ที่สามารถจอดแล้วไปท่องเที่ยวต่อได้  
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการคมนาคม 
ทางบกและทางราง เพ่ือพิจารณาการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ในเขตที่ผ่านชุมชนเมืองเพชรบุรี ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ านวน ๑๐ จุด 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งงานก่อสร้างเดิมก าหนดให้ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ แต่ได้มีการ
ยกเลิกไป ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าว การรถไฟจึงมีมติให้ก่อสร้าง ๒ จุด ส่วนจุดที่เหลือยังติดปัญหาเรื่อง
การเวนคืนและพ้ืนที่ก่อสร้างไม่เพียงพอ ส าหรับ ๒ จุดที่มีมติให้ก่อสร้างได้นั้น คือ ๑) จุดตัดดอนคาน สร้าง
เป็นสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) ตามรูปแบบสัญญาจ้างเดิม ซึ่งตอนแรกได้รับการต่อต้านไม่ให้
ก่อสร้าง แต่ภายหลังมีการประชุมร่วมกันและมีมติว่าให้ด าเนินการก่อสร้างได้ แต่มีปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากว่าตอนนี้ได้ท ารางไปแล้ว ท าให้ฐานรากต่าง ๆ ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบเดิมได้แล้ว 
อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างเป็นรูปแบบใหม่ และ ๒) จุดตัดแยก ม.ราชภัฏเพชรบุรี การก่อสร้างจุด
บริเวณนี้มีมติให้ก่อสร้างเพ่ิมเติม โดยท าเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) จุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
รูปแบบเดิม คือ จากแบบเป็นเข็มตอกต้องเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะ เพ่ือลดผลกระทบจากการสั่นสะเทือนต่อ
ชุมชน ท าให้กระทบกับค่าใช้จ่ายของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณตามสัญญาที่ ๒ ครบวงเงิน
งบประมาณแล้ว จะต้องให้ส านักงบประมาณและการรถไฟแหง่ประเทศไทยเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในส่วนที่มีงานสร้างเพิ่มเติม 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ปัญหาการก่อสร้างสะพานข้ามทาง
รถไฟล่าช้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมตามที่เคยออกแบบไว้ใช่หรือไม่ ส่วนหนึ่งเกิดประชาชน
ที่ควรไปรับฟังการท าประชาพิจารณ์ แต่ส่วนใหญ่ไม่ไปแล้วมาคัดค้านภายหลัง และจากข้อมูลของการรถไฟ
เห็นว่า สัญญาก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ทั้ง ๔ โครงการนี้ ยังไม่มีโครงการไหนแล้วเสร็จตาม
สัญญาเลย ก าหนดสิ้นสุดสัญญาไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสและเวลากับเรื่องแบบนี้
เยอะมาก ส าหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการก่อสร้าง
โครงการ จึงขอฝากส่วนราชการว่าให้คิดถึงประชาชนให้มาก ประเด็นที่คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนลงมาติดตามจะเป็นเรื่องที่ประชาชนแจ้งว่าการก่อสร้างทางรถไฟไม่ได้มีการท า
ช่องทางระบายน้ าหรือขวางทางน้ า ท าให้กระทบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมจึงขอให้ผู้รับจ้างสร้างรถไฟทางคู่ได้
แก้ไขปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวด้วย 
 นายไพโรจน์ พ่วงทอง กรรมการ สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 
ส่วนที่เหลืออีก ๘ จุด จะด าเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไร  
 ร้อยโท สําเนา ขันธ์เครือ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาสัญญาที่ ๒  ชี้แจงว่า ตามข้อเท็จจริง 
สัญญาที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๗,๕๒๐ ล้านบาท วงเงินนี้น ามาใช้ก่อสร้างจนครบกรอบวงเงิน ล าดับต่อมา 
เรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างซึ่งสิ้นสุดสัญญาไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ แต่ในภาพรวมงานก่อสร้างทั้งหมดใน



๑๗ 
 
ประเทศไทย สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ เนื่องจากใช้
แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาท างานเป็นส่วนใหญ่ คนไทยที่เข้ามาท างานจะเป็นวิศวกร ช่าง
เทคนิค โฟร์แมน เป็นต้น ซึ่งงานก่อสร้างหลายโครงการประสบปัญหานี้เช่นกัน ประการต่อมา เรื่องสะพาน
ข้ามทางรถไฟ ซึ่งสัญญาที่ ๒ เดิมงานก่อสร้างสะพานขา้มทางรถไฟ จ านวน ๑๐ จุด แต่ถูกปรับลดไม่ได้สรา้ง
ตามรูปแบบเดิมจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ แต่เมื่อคู่สัญญาเริ่มงานแล้ว หน้าที่หลักคือต้องท างานตามสัญญา
ก่อนอันดับแรก มิเช่นนั้นก็จะผิดเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ส าหรับผลกระทบจากการสร้างทางรถไฟ ไม่ว่าจะเปน็
ด้านความปลอดภัยหรือมลภาวะต่าง ๆ การรถไฟขอน าไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด  
 นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงที่ผ่านจังหวัด
เพชรบุรี พบว่ามีปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่การรถไฟสร้างรั้วตาม
แนวเขตที่ดินของการรถไฟทั้งสองฝั่ง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น ชาวนาชาวไร่ใช้ที่ดินของการรถไฟขุดเป็น
เหมืองส่งน้ าหรือเป็นทางเดินเท้าเข้าไปในที่ดินของตัวเอง แต่เมื่อการรถไฟสร้างรั้วกั้นเสร็จ ท าให้ที่ทั้งหมด
เสมือนเป็นที่ตาบอด ไม่มีทางเข้า ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยประสานกับการรถไฟแล้ว และได้มีการผ่อนปรนโดยเปิด
ช่องในบางจุดให้ แต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศ จึงขอสอบถามว่า ถ้าการรถไฟท ารั้วทั้งหมด 
ที่ดินของชาวบ้านที่ตาบอดจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  
 นายผาไท มวยดี วิศวกรโครงการ บริษัทชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด ชี้แจงว่า 
แนวรั้วที่สมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงนั้นเป็นรั้วจริงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ใช่รั้วชั่วคราวเพ่ือการ
ก่อสร้างโครงการ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการกั้นแนวเขตพ้ืนที่ของการรถไฟ ทั้งนี้ การ
ก่อสร้างรั้วดังกล่าวจะมีการตรวจพ้ืนที่ร่วมกับชาวบ้านและผู้น าท้องถิ่นในชุมชนว่าพ้ืนที่จุดไหนที่เป็นที่ตาบอด 
การรถไฟก็จะอนุโลมขยับแนวรั้วให้ ๖ เมตร โดยจะมีข้อสัญญาหรือข้อตกลงกับท้องถิ่นว่า ท้องถิ่นต้องไปตั้ง
งบประมาณท าถนนเอง โดยเฉพาะพื้นที่โซนหัวหิน มีการเว้นให้ ๖ เมตรตลอดแนวเส้นทาง หรือโซนเพชรบรุี
ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการส ารวจเกือบทุกพ้ืนที่ จุดไหนถ้ามีชาวบ้านร้องเรียนมาหรือมีถนนเดิม การรถไฟก็จะ
อนุโลมให้ขยับแนวรั้วเพ่ือให้เป็นทางเข้าออก ไม่ได้ปิดเป็นที่ตาบอด ส่วนประเด็นเรื่องการระบายน้ า 
เนื่องจากมีการก่อสร้างบางจุดไปขวางกั้นรางระบายน้ าเดิมของชาวบ้าน ได้ใช้วิธีการแก้ไขโดยวางท่อเพิ่มให้
เกือบทุกจุดที่มีเดินส ารวจ และในทุกระยะ ๕๐๐ เมตร มีการก่อสร้างบล็อก Converse ลอดใต้รางรถไฟ
เพ่ือให้น้ า ๒ ฝั่งสามารถผ่านได้ และมีการขุดร่องระบายน้ าเลียบทางรถไฟตลอดแนวทางรถไฟด้านฝั่งราง
ใหม่ เพ่ือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวบล็อกคอนเวิร์ดดังกล่าวตลอดแนว เพราะว่าเล็งเห็นแล้วว่าชาวบ้านใช้
ทางระบายน้ าเพ่ือท านาทั้ง ๒ ฟากฝั่งของทางรถไฟ  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ในการก่อสร้างมีความจ าเป็นจะต้อง
ปิดล้อมบริเวณที่ก่อสร้าง แต่การควบคุมงานก็เป็นปัจจัยส าคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว จึงขอให้การ
รถไฟแห่งประเทศไทยช่วยก ากับดูแลให้ช่างควบคุมงานมีความเข้มงวดให้การก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และควรชี้แจงให้ชาวบ้านทราบอย่างต่อเนื่อง 
 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งของโครงการคือ 
การขาดแคลนแรงงาน ถ้าหากสามารถหาแรงงานไทยเข้ามาทดแทนจะช่วยได้หรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับ
การเวนคืนที่ดินว่ายังมีปัญหาอีกหรือไม่ อย่างไร  



๑๘ 
 
 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ สอบถามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีว่า เมื่อมีการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีแผนที่จะเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางรถไฟ และ
สนามบินเข้าด้วยกันหรือไม่  
 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เรื่องนี้ทางจังหวัดได้รับเรื่อง
ร้องเรียนมาในหลายมิติ เพราะว่า สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในจังหวัดอาจส่งผลกระทบใน
หลายมิติ เช่น มิติด้านการบริหารจัดการน้ า ด้านสิทธิประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ด้านมิติภาพรวมของ
จังหวัดในด้านการคมนาคม ซึ่งทางด้านการบริหารจัดการน้ า มีทางด้านชลประทานดูแลอยู่ มิติที่สอง ด้ าน
สิทธิประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ มีการรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบโดยตรง และมีนายอ าเภอดูแล
ด้านการประสานงานอยู่ในพ้ืนที่ มิติที่สาม จะมีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบ ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้มีการประชุมติดตามงานมาโดยตลอด ซึ่งทุกมิติจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามและประสานงานอยา่ง
ต่อเนื่อง ในส่วนเรื่องการขาดแคลนแรงงานนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นคนเพชรบรุี 
รับทราบเรื่องนี้และมีหลายภาคส่วนได้ช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้อยู่แล้ว ส าหรับการท างานของภาคราชการจะ
ท างานกัน ๓ ส่วน คือ ฟังก์ชัน หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ส่วนกลางซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในระดับภูมิภาค agenda 
คือ นโยบายหลักของรัฐบาล และ area คือ การแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ แต่บางครั้งนโยบายที่มาจาก
ส่วนกลางสร้างปัญหาหรือสรา้งความเข้าใจผิดให้กบัประชาชน ทางจังหวัดก็มหีนา้ที่ในการหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรุี 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
และรับฟังการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ Facebook live และกล่าวเชิญชวน 
คณะกรรมการมี QR Code ไลน์ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดต่าง ๆ จึงให้จังหวัดเพชรบุรีหรือ
ส่วนราชการที่มีเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ฝึกอบรมไว้แล้ว เข้ามาเป็นสมาชิกในไลน์กลุ่ม สว.พบประชาชน
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน  

 จากน้ัน เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี (เอกสารตารางขวาง) 
 กิจกรรมช่วงบ่าย  
 เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย  
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ภาคกลาง และหัวหน้ากลุ่มงานตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ลงพ้ืนที่ติดตามแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีร ี(เขาวัง) โดยมี นางสาวปราจิน เครือจันทร์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตพิระ
นครคีรี และนางสาววาริน สุขเอี่ยม ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ให้การ
ต้อนรับ และน าชมพร้อมบรรยายสรุป 



๑๙ 
 
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บน
ยอดเขาสูงกว่า ๙๒ เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ สร้างพระราชวังส าหรับเสด็จ
แปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นหัวเรือ
ใหญ่ในการสร้างวังที่ประทับบนยอดเขาจนส าเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๓ และได้ทรงพระราชทานนามว่า 
"พระนครคีรี" แต่ชาวบ้านส่วนใหญก่ลับนิยมเรียกกันว่า "เขาวัง" มาจนถึงปัจจุบัน ภายในเขาวังนั้น ประกอบด้วย
พระที่นั่ง วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ ภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานกับกลิ่นอายสถาปัตยกรรม
แบบจีนอันสวยงาม 
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดของ 
พระนครคีรี เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อความบรรยายสถานที่แต่ละจุดที่นักท่องเที่ยวเข้าชม หากนักท่องเที่ยว
ต้องการทราบข้อมูล ประวัติต่าง ๆ ของแต่ละจุด ต้องมีไกด์น าชมและบรรยาย หากมีการจัดท าป้ายข้อมูล  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะช่วยให้นักท่องเที่ยว
สามารถรับทราบข้อมูลและประวัติต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
 เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตําบลหนองโสน
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคกลาง น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพ้ืนที่ติดตามกระบวนการจัดการชมพู่เพชรสายรุ้งโดยชีววิถี 
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งต าบลหนองโสน โดยมี นายยุทธนา เมืองเล็ก 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งต าบลหนองโสน เกิดจากการรวบรวมสมาชกิทีท่ า
การปลูกชมพู่เพชรสายรุ้งในพ้ืนที่ต าบลหนองโสน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดของต้นชมพู่เพชรสายรุ้ง 
ปัจจุบันได้รับการจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขึ้นทะเบียนเป็นผลไม้ที่ถือก าเนิดจากจังหวัดเพชรบุรี เป็น
พ้ืนที่ปลูกของกลุ่มเป็นพ้ืนที่เก่าแก่ในการเป็นแหล่งปลูกชมพู่ที่มีความหวานจัด ถือเป็นชมพู่พันธุ์เก่าแก่ที่คง
คุณภาพและมีกรรมวิธีในการปลูกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความภาคภูมิใจแก่เกษตรกรสมาชิกที่ท า
สวนชมพู่เพชรสายรุ้งเป็นอย่างมาก  
 ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้น าเสนอแนวทางการขับเคลื่อน BCG Value Chain “ชมพู่เพชร
สายรุ้ง” จังหวัดเพชรบุรี ต้นทาง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้งให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
การวิจัยและพัฒนาผลผลิตชมพูให้มีความหวานสม่ าเสมอ และขยายผลการวิจัยไปสู่การเ กษตรกร  
การพัฒนาพันธุ์ชมพู่เพชรสายรุ้ง กลางทาง ได้แก่ กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม อาทิ การแปรรูปชมพู่ตกเกรด 
เป็นเยลลี่ชมพู่ แยมชมพู่ ชมพู่อบแห้ง การขยายพันธุ์กิ่งชมพู่เพ่ืออนุรักษ์และสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ชุมชน ปลายทาง ได้แก่ การเพ่ิมตลาดค้าปลีก ค้าส่ง และ Online  
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคชมพู่เพชรสายรุ้ง GI Road Show ช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย  

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๒๐ 
 
คือ สร้างมูลค่าของชมพู่เพชรสายรุ้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี ส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้งให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ค าแนะน าแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรสายรุ้ง ดังนี้ 
 ๑. ควรมีการส ารวจตลาด โดยเฉพาะเปิดตลาดอาเซียนเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับชมพู่เพชรสายรุ้ง รวมทั้ง
ผลไม้อื่น ๆ  
 ๒. ควรมีการวิจัยประโยชน์ของชมพู่ตั้งแต่เปลือก ใบ ดอก ผล เพ่ือสร้างให้เกิดจุดเด่นให้ชมพู่เพชร
สายรุ้งเป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพ  
 ๓. การสร้างรายได้เสริมโดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสวนชมพู่ ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและ
เก็บผลชมพู่จากต้น บ้านต้นไม้บนต้นชมพู่ แต่ควรคิดกิจกรรมเพิ่มหากหมดฤดูของชมพู่ 
 ๔. ควรมีการวิจัยเรื่องการเพ่ิมผลผลิต การขยายผลการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกหรือขยายผลผลิตให้ชมพู่
สามารถมีผลผลิตได้มากกว่าปีละ ๑ ฤดู  
 ๕. ควรมีการบูรณาการและประสานงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทาง เช่น เกษตรจังหวัด การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพ่ือช่วยสนับสนุนการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และน ามาปรับให้เข้า
กับวิถีชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ๖. ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากกว่าเดิมที่ตั้งไว้เพียง ๓% เพราะเชื่อมั่น
ว่าคุณภาพของชมพู่เพชรสายรุ้ง รวมทั้งกระบวนการปลูกที่ซบัซอ้น หากมีการพัฒนาจะสามารถเพิ่มมลูคา่ได้
มากยิ่งขึ้น 
 จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมสวนชมพู่ รวมทั้งรับฟังการน าเสนอแนวทางในการก าจัด
แมลงวันโดยชีววิถี อาทิ การท ากับดักแมลงวันผลไม้แจกให้เกษตรกร การท าความสะอาดสวนก าจัดแหล่ง
อาศัยของแมลงวันผลไม้ การสนับสนุนแมลงวันเป็นหมันปล่อยในพ้ืนที่ การน าผลชมพู่ที่หลุดร่วงมาท าน้ า
หมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ ท าให้ปริมาณแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและต้นทุนการผลิตลดลง    
โอกาสนี้ นายยุทธนา เมืองเล็ก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ข้อมูล
และค าแนะน ากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๗๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  
 
 
 



๒๑ 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๗๔ 
หญิง ๒๖ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
 ๙.๒ 
๑๐.๘ 
๓๖.๙ 
๓๘.๕ 
  ๔.๖ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

 - 
 - 

มัธยมศกึษา  -    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า  ๓.๑   
ปริญญาตร ี ๖๐.๐ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๓๖.๙ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

 ๒.๓ 
 ๒.๓ 
 ๔.๖ 
๘๖.๒ 
  ๔.๖ 

 

 



๒๒ 
 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

  ๔๖.๑ 
 ๓๘.๔ 
 ๒๓.๐ 
 ๖๑.๕ 
   ๗.๖ 

 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๕.๔๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก มีจํานวนทั้งหมด ๕ ประเด็น และอยู่ในระดับปานกลาง ๑ ประเด็น  

ระดับมาก จ านวน ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑. ร้อยละ ๗๘.๘ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๒. ร้อยละ ๗๗.๘ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. ร้อยละ ๗๓.๒ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต  
๔. ร้อยละ ๗๑.๔ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๕. ร้อยละ ๖๘.๐ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระดับปานกลาง จ านวน ๑ ประเด็น คือ ร้อยละ ๕๘.๒ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

     ข้อเสนอแนะ   
 ๑. กฎหมายการผลิตสุราพ้ืนบ้านแบบเสรีเพ่ือพัฒนาและต่อยอดชุมชน และควรแก้ไขกฎหมาย
กลับมาให้กัญชาเป็นยาเสพติด เพราะกลุ่มเยาวชนและชนชั้นรากหญ้าเข้าถึงกัญชาได้ง่าย และจะเป็นปัญหา
อันจะส่งผลต่อประเทศในระยะยาว 
 ๒. ขอให้ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ 
     - การท าแทง้ให้กบัผู้หญงิที่ประสบปญัหาจนเกิดการตั้งครรภ์โดยไมต่ั้งใจ  
     - การควบคุมการใช้กญัชา และพืชกระท่อม  
     - การผลติ Craft beer /Craft alcohol ให้เป็น product แบบ premium และถูกกฎหมาย 
              - การเพ่ิมโทษในกรณขี่มขนืหรือฆาตกรรมโดยตั้งใจใหม้ีบทลงโทษสูงสดุ 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๐๐ คน  



๒๓ 
 
 - แบ่งออกเปน็  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จํานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุร ีส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานชลประทานเพชรบุรี ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 ๒. ภาคเอกชนและประชาสังคม ได้แก่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร เครือข่าย OTOP
ผู้น าชุมชน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี (สวท. เพชรบุรี) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
Phetchaburi News และข่าวเมืองเพชร 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  
พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 

************************ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 

  



๒๔ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
------------------------- 

ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพรบิพรี ศาลากลางจังหวดัเพชรบุรี  

 
 



๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
ช่วงบ่าย  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีร ี(เขาวงั) 
 

 
 
 
 



๒๗ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งต าบลหนองโสน 
 

************************************ 
 



ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ลําดับ
ที ่

ประเด็นความคิดเห็น 
(ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ถ้ามี) 

การชี้แจง/ข้อเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖) 

๑ นายสันต์ จรเจริญ  
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี ๓๐๘ หมู่ ๖ ต าบลท่าคอย  
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๗๘๔๖๕๖ 

(แสดงความเห็นด้วยวาจา) 
     พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีมีปัญหาอยู่ ๒ ประเด็น คือ น้ าเสียและน้ าท่วม
พ้ืนที่การเกษตร โดยน้ าเสียเป็นน้ าเสียจากพ้ืนที่ในเมือง และบริเวณริมทาง
รถไฟไหลผ่านหน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้า น้ าเสียทั้ง ๒ จุดนี้ไหลมา
รวมตัวกัน และยังมีน้ าเสียจากต าบลธงชัยอีกส่วนหนึ่งที่ไหลมารวมด้วย  
โดยจุดที่มีน้ าเสียคือบริเวณเหมืองกลางและบริเวณคลองกุ่ม ในพ้ืนที่ต าบล 
บ้านกุ่ม ซึ่งเป็นจุดรับน้ า ส่งผลให้พ้ืนที่นี้ท าการเกษตรไม่ได้ ปัจจุบันน้ าเสีย
จากเมืองเพชรบุรียังมีอีกจ านวนมาก สามารถส่งน้ าเสียไปท าการบ าบัดที่
แหลมผักเบี้ยได้ เนื่องจากแหลมผักเบี้ยสามารถรองรับน้ าได้ถึงวันละ 
๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันมีการส่งน้ าเสียไปเพียงวันละ ๔,๐๐๐ 
กว่าลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เนื่องจากปริมาณท่อที่ล าเลียงน้ าเสียจากตัวเมือง
เพชรบุรียังมีไม่เพียงพอและมีขนาดเล็กเกินไป จึงเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการ
สร้างโรงสูบน้ า และวางท่อล าเลียง เพ่ือท าการสูบน้ าย้อนกลับเข้าไปใน
ระบบและส่งต่อไปยังแหลมผักเบี้ยเพ่ือท าการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นน้ าดีต่อไป 
หากโครงการดังกล่าวส าเร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าเสียใน พ้ืนที่ได้  
ในส่วนนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มีการศึกษาและส ารวจแนวทางการด าเนิน
โครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ าไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวถึงการจัดการน้ าเสียของ
โครงการพระราชด าริแหลมผักเบี้ยว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพ
ในการบ าบัดน้ าเสียและมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน สามารถรองรับน้ าเสียได้อีกจ านวนมาก ประเด็นปัญหา
เนื่องจากการวางระบบบ าบัดน้ าเสียในอ าเภอเมืองเพชรบุรี
จะต้องส่งไปตามคูน้ าหรือตามท่อระบายน้ าเพ่ือส่งไปยังแหลม
ผักเบี้ย ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แต่เนื่องจากพ้ืนที่
ของอ าเภอเมืองเพชรบุรีมีลักษณะต่ า เมื่อส่งไปยังแหลมผักเบี้ย
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่สูงกว่าต้องอาศัยการผลักดันน้ าเสียหรือระบบ
การสูบน้ าที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
ควรมีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การตั้งงบประมาณของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรีจ านวน ๑๐๐ กว่าล้านบาท เพ่ือด าเนิน
โครงการจัดสร้างสถานีสูบน้ า ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเดิมได้และ
จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการบ าบัดน้ าเสียได้ทั้งหมด จึงเห็น
ว่าเป็นเรื่องที่สามารถผลักดันผ่านการตั้งงบประมาณของเทศบาล
เมืองเพชรบุรี โดยอาจจะต้องอาศัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
เทศบาล ซึ่งสามารถด าเนินการได้ เพราะเป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจะได้
ติดตามประเด็นนี้ ผ่านทางคณะกรรมาธิการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี จึงเห็นควรให้เสนอ
เรื่องดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียนในคณะกรรมการอ านวยการฯ 
เพ่ือน าส่งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 
๒ คณะ ได้แก่ คณะ กรรมาธิการการ
ปกครองท้ องถิ่ น  วุฒิ สภา และ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์  วุฒิ สภา เ พ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ลําดับ
ที ่

ประเด็นความคิดเห็น 
(ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ถ้ามี) 

การชี้แจง/ข้อเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖) 

     นอกจากนี้ โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงส ารวจพ้ืนที่เพ่ือ
จัดเตรียมโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่บ้านกุ่ม ต าบลธงชัย และ
ต าบลบางครก ซึ่งได้เชิญองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมแสดงความเห็นจนเกิดเป็น
โครงการที่ควรด าเนินการ และได้เสนอโครงการไปยังส านักงานชลประทาน
ที่ ๑๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจและพิจารณาความ
เป็นไปได้ของโครงการ และจะจัดท าแผนงานโครงการ พร้อมเสนอวงเงิน
งบประมาณตามแผนในระบบเป็นรายปี ซึ่งในส่วนนี้มีความเห็นว่า โครงการ
ที่ของบประมาณควรจะได้รับงบประมาณเป็นรายพ้ืนที่ เนื่องจากการขอ
งบประมาณเป็นกลุ่มโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
มากกว่าการขอรับงบประมาณเป็นรายโครงการ เพราะมักจะถูกตัด
งบประมาณหรือถูกตัดโครงการและจะท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า 
เห็นด้วยกับการส ารวจและการจัดท าโครงการอย่างเป็นระบบ สิ่ง
ที่สมาชิกวุฒิสภาจะสามารถท าได้คือการรับความเห็นของ
หน่วยงานถึงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการที่ของบประมาณไป
แล้วจะน าส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยอาจจะให้
ความเห็นเพ่ิมเติมไปว่าการจัดสรรงบประมาณควรจะท าเป็นราย
พ้ืนที่ เพราะเท่าที่ได้ทราบมาหากในพ้ืนที่ต้องมีการขุดคลอง
หลายคลองเพ่ือจะท าให้ระบบน้ าสามารถหมุนเวียนได้ แต่พอ
ได้รับงบประมาณมาครั้งละคลอง ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะได้น าไปเป็น
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๒ 
 

นายพันธุ์ธัช  หิรัญจิรวงศ์ 
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี 

๘๗/๒ ถนนเพชรเกษม ต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จงัหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทร ๐๘ ๙๗๙๙ ๗๘๓๙ 

(แสดงความเห็นด้วยวาจา)     
     การใช้สิทธิ์โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากรัฐบาล เช่น เราเที่ยว
ด้วยกัน หรือไทยเที่ยวไทย ควรเน้นให้ใช้สิทธิ์เฉพาะวันธรรมดา สงวนสิทธิ์
วันเสาร์อาทิตย์ จะเกิดผลดีกับธุรกิจโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการใช้งบประมาณได้นานขึ้น 

 

 ประเด็นดังกล่าว เห็นควรเสนอไปยัง
คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่อง
แล ะติ ด ต าม เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ใ น
คณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือน าส่ง
คณะกรรมาธิ การการท่ องเที่ ยว 
วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ เห็นชอบ
ให้ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีแนบมา
ด้วย 



โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  

ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 
 
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กล่าวถึง Soft Power ของจังหวัดเพชรบุรี
ที่มีจุดเด่นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงโครงการพระราชด าริต่าง ๆ  
ท าอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันจนกลายเป็น Soft Power ขึ้นมาได้ และขอชมเชยการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ในปี ๒๕๖๕ 
สามารถดึงตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นบวกกว่าร้อย ๗๐% เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและต้องให้
ประชาชนรู้สึกภูมิใจกับตัวเลขเหล่านี้ด้วย แม้ว่าส านักงานท่องเที่ยวจะไม่มีเจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ แต่
ต้องหมั่นลงพ้ืนที่ให้มากขึ้น และควรมีอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวที่สามารถลงพ้ืนที่ไปพูดคุยกับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ หรือร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนที่มีอาสาพัฒนาชุมชนอยู่แล้วให้มาช่วยเรื่อง
ท่องเที่ยวด้วย ช่วยให้ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยว เพราะแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัตถุดิบส าคัญ จะต้อง
รักษาแหล่งท่องเที่ยวไว้ด้วย ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะต้องหาพันธมิตรและสร้างเครือข่าย
จนถึงระดับหมู่บ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งท าได้ในระบบอาสาสมัคร อาจจะขอให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจัดท าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มีตรากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือใช้ค าว่า อาสา ททท. เพื่อให้มี
อาสาสมัครเหล่านี้อยู่ในทุกต าบล  
 นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติหรือเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอแก่งกระจานซึ่งเป็นมรดกโลกที่ส าคัญของจังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวนิยมไปที่แก่งกระจานโดยมีจุดหมายไปยังที่ที่มีวิวภูเขาสวย ๆ และมีแหล่ง
น้ า อ่างเก็บน้ า เพราะฉะนั้น ถ้าจังหวัดจะพัฒนาจุดหมายเหล่านี้ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน โดยเฉพาะ
ต าบลสองพ่ีน้อง ต าบลบ้านยางชุม ต าบลกลัดหลวง จะท าให้เพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อีก
มาก เมื่อเป็นลักษณะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว สิ่งที่ส าคัญ คือ เส้นทางคมนาคมที่จะไปตามจุด
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอฝากไปยังจังหวัดเพชรบุรีในการดูแลเส้นทางคมนาคมบางเส้นด้วย 
เช่น เส้นทางผ่านต าบลสองพี่น้องมีสภาพค่อนข้างช ารุด ท าให้เป็นอุปสรรคและไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และอีกประเด็นหนึ่ง คือ หาดเจ้าส าราญ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดั้งเดิมของเพชรบุรี และปัจจุบันยังเป็น
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรบนถนนเส้นที่จะไปยังหาด
เจ้าส าราญ ซึ่งเกิดการติดขัดเฉพาะตรงจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกต้นมะม่วง ทราบว่าจุดนี้มีปัญหามา
ค่อนข้างนานแล้ว แต่ยังไม่สรุปว่าจะมีทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น จะสร้างสะพานเกือกม้า หรือสะพาน
ข้ามทางรถไฟ หรือสะพานยกทางรถไฟ ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบนี้น่าจะต้องมีการพิจารณาวางแผนว่าจะท า
อย่างไรในอนาคตได้ เพราะว่าถ้าหากว่ายังปล่อยให้อยู่เช่นนี้ต่อไปก็จะเป็นปัญหาต่อการจราจรและไม่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย และอีกจุดหนึ่ง คือ การก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่ท าตัดผ่านจังหวัดเพชรบุรีนัน้ โดย



๓๑ 
 
ส่วนใหญ่แล้วยังท าไม่เรียบร้อย สะพานข้ามทางรถไฟบางแห่งไม่แล้วเสร็จ ทางเบี่ยงยังเป็นถนนดินอยู่ 
บางจุดตัวสะพานสร้างเสร็จแล้วแต่คอสะพานยังไม่มีพ้ืนที่ที่ทางเรียบส าหรับกลับรถได้ ส่งผลให้กับ
ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรต้องเดือดร้อน จึงขอฝากเป็นประเด็นติดตามความคืบหน้าด้วย  
 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการ เสนอแนะให้จังหวัดเพชรบรุีเปน็ Wellness Tourism 
หรือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เหตุผลเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวสูง
มาก มีทั้งโบราณสถาน ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหาร และมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลายหลาย สิ่ง
เหล่านี้สามารถน ามาท าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ โดยให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ กระทรวงสาธารณสุข ควรจะมีโรงพยาบาลที่
ดีที่สุดอยู่ที่นี้  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรจะมีศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาที่นี้  เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวสามารถมีกิจกรรมกีฬาทั้งทางน้ าทางบกได้ทั้งหมด หากว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถเป็น  
Wellness Tourism ของประเทศไทยได้ ให้เป็นที่ที่คนมาเที่ยวเพ่ือจะสร้างสุขภาพดี เห็นว่าจะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งน่าสนใจและอยากจะให้เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดเพชรบุรี 
 

 


